



Ban đầu anh chị em Phật tử Hamburg chỉ luôn tới lui với chùa trước lễ Phật, tụng kinh sau làm công quả và thường hẹn gặp để tập dợt múa hát, nhằm đóng góp phần văn nghệ vào những dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan... Trong thời gian đó cơ duyên thành lập GDPT tại Đức Quốc đã đến và lần lần những GDPT như Minh Hải, Tâm Minh, Chánh Dũng và Chánh Niệm được thành lập.



Anh chị em Phật tử Hamburg chụp hình lưu niệm với Thầy Quảng Bình trong dịp đi thăm viếng chùa Quảng Hương - Đan Mạch dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm - Mùa Đông 1989



Ban Liên Đoàn đầu tiên của Pháp Quang được chánh thức ra mắt vào dịp Đại lễ Vu Lan.

Vào dịp đại lễ Vu Lan ngày 25.08.1990 GDPT Pháp Quang cũng được chánh thức thành lập dưới sự chứng minh của Thầy Phương Trượng Viên Giác, Sư Bà Bảo Quang và cũng có sự hiện diện của quý anh chị và đoàn viên của những GDPT khác.

Ban Liên Đoàn GDPT Pháp Quang 1990-1992:

Liên Đoàn Trưởng: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Liên Đoàn Phó: anh Nhật Trường, Lưu Minh Thọ

Thư Ký: chị Mỹ Liên, Trần Thị Tuyết Phương
Thủ Quỹ: anh Quảng Trí, Huỳnh Thế Hùng

Gia Trưởng: bác Nhựt Đạo, Lưu Minh Thành

Vì „Vạn Sự Khởi Đầu Nan“ nên tuy quý anh chị có rất nhiều tinh thần nhưng khổ nỗi thiếu kinh nghiệm cầm đoàn, cho nên lúc ban đầu có rất nhiều khó khăn để hướng dẫn và duy trì tổ chức. Vì hoàn cảnh gia đình và công ăn việc làm đã đưa đến thiếu nhân sự nên GDPT Pháp Quang đành phải ngưng sinh hoạt. Trong thời gian này anh chị còn lại vẫn ấp ủ trong lòng những ước vọng làm thế nào để GDPT Pháp Quang có cơ hội được hồi phục trở lại.



Thầy Viên Giác cài huy hiệu cho anh Huỳnh trưởng Nhựt Trường

Và cơ hội phục hồi sinh hoạt đến với GDPT Pháp Quang vào ngày 17.04.1995 với Tân Ban Liên Đoàn là:

Liên Đoàn Trưởng: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Liên Đoàn Phó: anh Quảng Trí, Huỳnh Thế Hùng

Thư Ký: chị Diệu Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Ngân Khanh

Thủ Quỹ: chị Nhựt Phúc, Lưu Ngọc Hạnh

Gia Trưởng: bác Nhựt Đạo, Lưu Minh Thành

Hậu quả của sự gián đoạn sinh hoạt trong vòng hai năm đã làm giảm bớt số lượng đoàn sinh rất nhiều. Để xây dựng gia đình vững chắc trong tương lai hơn, quý anh chị đã trọng tâm nỗ lực lo cho ngành Oanh. Lúc đó GDPT Pháp Quang được tiếp đón nhiều những con chim Oanh Vũ thật dễ

thương. Nhờ vậy sinh khí sinh hoạt mỗi lúc thêm khởi sắc và không những làm cho anh chị Huỳnh trưởng lên tinh thần mà giúp cho anh chị huân tập thêm nhiều kinh nghiệm và trau dồi thêm nghị lực. Qua giai đoạn khó khăn này quý anh chị rút ra được bài học là muốn sinh hoạt được liên tục thì anh chị phải luôn tạo uy tín và thiện cảm với phụ huynh và các em đoàn sinh qua những kỳ sinh hoạt và liên lạc điện thoại để trao đổi tâm tư với quý phụ huynh của các em đoàn sinh.



Bầy chim Oanh Vũ đầu tiên của Pháp Quang đó - các em thật là dễ thương!

Trong bầy chim Oanh Vũ này thì có 3 nay đã trưởng thành và vẫn còn sinh hoạt.

Đó là: Vân Hương - Tâm Tịnh Hỷ, Ngọc Thanh- Diệu Bích, Bảo Ý- Diệu Tịnh

Quý anh chị cũng không quên tạo những ngày gặp gỡ quý phụ huynh để hàng huyên chia sẻ đồng thời để những quý vị này có thể hiểu rõ hơn về mục đích sinh hoạt của GDPT.



Anh chị em Pháp Quang chung vui ăn mừng Liên hoan cuối năm 1996



Sau 2 năm nhọc nhằn nhưng gặt hái được nhiều kết quả tốt, do đó niềm tin vào tổ chức của quý anh chị cũng tăng thêm, vì vậy cho nên 4 anh chị trong Ban Liên Đoàn hoan hỷ với sứ mệnh của mình và tiếp tục với trách nhiệm duy trì tổ chức từ năm 1996 - 1998. Sau 3 năm sinh hoạt liên tục GDPT Pháp Quang đã có những bước đi vững chắc cho nên từ Ngành Oanh đào tạo ra được ngành Thiếu. Mỗi khi thêm ngành thì Pháp Quang cần thêm người phụ trách nên BLĐ được bổ sung và điều chỉnh lại vào ngày 03.10.1997 như sau:

Liên Đoàn Trưởng: anh Quảng Trí, Huỳnh Thế Hùng

Liên Đoàn Phó Nam: anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành

Liên Đoàn Phó Nữ: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Thư Ký: anh Quảng Trí, Huỳnh Thế Hùng

Thủ Quỹ: chị Nhựt Phúc, Lưu Ngọc Hạnh

Gia Trưởng: bác Nhựt Đạo, Lưu Minh Thành



Hình lưu niệm cùng Sư Bà Bảo Quang - Thầy là bóng cây che mát chúng con ...

Sau thời gian sinh hoạt gặp nhiều thuận duyên trôi qua, GDPT Pháp Quang qua sự cố gắng của anh chị em đã gây dựng được thêm ngành thứ 3, đó là Ngành Thanh. Đoàn sinh mỗi ngày một đông... Và sự thay đổi không ngừng của cuộc đời buộc GDPT Pháp Quang cũng thay đổi theo. Ai lớn lên cũng lập nghiệp, lập gia đình, rồi bận con cái, vì hoàn cảnh khó khăn nên BLĐ được thay đổi 1998 - 2000 như sau:

Liên Đoàn Trưởng: anh Quảng Trí, Huỳnh Thế Hùng

Liên Đoàn Phó : anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành

Thư Ký: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Thủ Quỹ: chị Diệu Bảo, Trần Thị Quỳnh Anh

Gia Trưởng: bác Nhựt Đạo, Lưu Minh Thành

Nhiệm kỳ 2 năm chưa qua, những anh chị lớn vì lý do hoàn cảnh riêng tư không thể tiếp tục nhận trách nhiệm được nên phải mời những Đoàn sinh có khả năng nhận nhiệm vụ Huỳnh Trưởng để đáp ứng nhu cầu bổ xung nhân sự. GDPT Pháp Quang lại có một Tân BLĐ vào cuối tháng 12 năm 1999.



Ban Liên Đoàn GDPT Pháp Quang từ 2000 - 2002:

Liên Đoàn Trưởng: anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành

Liên Đoàn Phó: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Thư Ký: chị Diệu Bảo, Trần Thị Quỳnh Anh

Thủ Quỹ: chị Chúc Nghĩa, Phạm Thị Quỳnh Như

Gia Trưởng: vì lý do sức khỏe bác Gia Trưởng Nhựt Đạo xin từ chức.

Ngoài chị Diệu Hiền ra, chị là một trong những anh chị đã hy sinh từ đầu và có công xây dựng và duy trì một tổ chức đầy ý nghĩa, còn có những anh chị em khác vì có duyên đến với tổ chức và qua sự học hỏi và nhận được tình thương thấm thiết giữa anh chị em cùng chung dưới mái nhà Lam và từ đó anh chị em luôn cố gắng đùm bọc để cùng trau dồi niềm tin vào Đạo và vào tổ chức.



Hình lưu niệm của GDPT Pháp Quang với quý bác Quảng Hiền, bác Nhật Đạo và bác Thạch tại chùa Bảo Quang - Hamburg

Ban Liên Đoàn GDPT Pháp Quang 2003-2005:
Liên Đoàn Trưởng: chị Diệu Bảo, Trần Thị Quỳnh Anh
Liên Đoàn Phó: anh Quảng Thái, Nguyễn Tuấn Quốc
Thư Ký: anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành
Thủ Quỹ: chị Tâm Từ Hòa, Bùi Thị Ngọc Trân
Gia Trưởng: không có

Trong thời gian này GDPT Pháp Quang nhờ “tuổi trẻ tài cao” của anh chị em mà chương trình sinh hoạt được thay đổi cho thích hợp với các em đoàn sinh. Anh chị em đã thực hiện được trò chơi lớn, nhỏ; hướng dẫn các em đi tham gia các trại, tổ chức đi du ngoạn với phụ huynh. Số Ngành Thanh đạo này tăng thêm và tinh thần sinh hoạt rất hăng say, cũng nhờ vậy mà GDPT Pháp Quang đã thành công trong kỳ trại Hạp bạn tại địa phương Hamburg nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập GDPT Pháp Quang. Ngoài ra anh chị em Ngành Thanh tổ chức đi thăm các gia đình bạn nhằm học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cầm đoàn. Còn nữa, anh chị em này đã sáng tác bài Pháp Quang ca. Thật đáng khen!!!

Sau một thời gian sinh hoạt êm đềm thì một số anh chị em Huỳnh Trưởng lần đoàn sinh ngành Thanh phải ngưng sinh hoạt vì lại là lý do công ăn việc, hoàn cảnh gia duyên thay đổi nên GDPT Pháp Quang lại bị thiếu hụt về nhu cầu nhân sự, thế là BLĐ đành phải hoãn lại.

Ban Liên Đoàn GDPT Pháp Quang 2005-2006:

Liên Đoàn Trưởng: anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành

Liên Đoàn Phó: chị Diệu Bảo, Trần Thị Quỳnh Anh

Thư Ký: chị Diệu Tịnh, Lê Huỳnh Ngọc Thế

Thủ Quỹ: chị Nhật Phúc, Lưu Ngọc Hạnh

Gia Trưởng: không có

Ban Liên Đoàn GDPT Pháp Quang từ 2007:

Liên Đoàn Trưởng: anh Thiện Tâm, Trần Quốc Thành

Liên Đoàn Phó: chị Diệu Hiền, Trần Thùy Trâm

Thư Ký: chị Nhật Phúc, Lưu Ngọc Hạnh

Thủ Quỹ: chị Tâm Từ Hòa, Bùi Ngọc Trân

Gia Trưởng: không có

Từ năm 2005 đến nay sự sinh hoạt của GDPT Pháp Quang theo đà đi xuống và không phát triển được. Anh chị em phụ trách ngành vì lý do phải bận tâm lo việc gia đình, con cái, nhà cửa, cho nên không thường xuyên trao đổi nội bộ để sắp xếp chương trình sinh hoạt cho các ngành chu đáo được, bởi đó sinh hoạt không còn hứng thú cho các em đoàn sinh nữa và từ đây đưa đến sự chán nản và tinh thần của mọi người đều đi xuống. Và lại phương thức sinh hoạt không còn thích hợp cho các em.

Nhận xét chung cho anh chị em thấy là GDPT Pháp Quang đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, mà anh chị em GDPT Pháp Quang vẫn luôn cố gắng vượt khó khăn, khắc phục những chướng ngại để GDPT Pháp Quang được duy trì đến ngày hôm nay.

Và ngoài ra anh chị em chúng con luôn có sự nâng niu che chở của Sư Bà Bảo Quang và sự

quan tâm bảo bọc của quý Sư Cô Minh Hiếu, Sư Cô Tuệ Đàm Châu, Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm và Cô Tuệ Đàm Giác trong việc trau dồi Phật Pháp, quý Sư đã và đang cho chúng con những lời Pháp nhủ để làm hành trang lợi lạc đi vào cuộc đời.



Pháp Quang trong giờ học Phật pháp với quý Sư cô chùa Bảo Quang.

Giờ học Phật pháp của ngành Thanh và quý bác trong ngày huân tu do Sư cô Tuệ Đàm Châu hướng dẫn.

Nơi đây chúng con GDPT Pháp Quang xin thành tâm tri ân Sư Bà cùng quý Sư Cô đã và đang dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập, chúng con nguyện cầu chúc Sư Bà luôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, chúc quý Sư Cô thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.

Và chúng con luôn khắc ghi công ơn của Bác Chi Hội Trưởng Quảng Hiền và Bác Gia Trưởng Nhật Đạo. Hai bác đã kề cận và đùm bọc chúng con suốt hơn mười năm. Đến nay hai bác đã tuổi già sức yếu nên không gần gũi chúng con được nữa. Chúng con xin chúc thọ hai bác, cầu chúc hai bác thân tâm luôn an lạc.

Kể đó chúng con có đôi lời thành thật cảm ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến chúng con từ vật chất đến tinh thần trong suốt thời gian qua.

Anh chị em Pháp Quang ơi! Chúng ta là những người con Phật nên không thể chùn bước khi gặp chướng ngại mà phải coi những chướng ngại đó là những trợ duyên để đưa chúng ta đến thành tựu mục đích và lý tưởng của GDPT nói chung và của cá nhân mỗi người trong chúng ta nói riêng.

Nguyện cầu chúc toàn thể anh chị em cùng gia quyến luôn hạnh phúc, được nhiều may mắn và riêng anh chị em chúng ta luôn cố gắng tinh tấn tu học nhằm trau dồi tinh thần đạo đức và luôn có niềm tin vững chắc vào tổ chức. Khi nào anh chị em chúng ta có niềm tin vững vàng vào mục đích GDPT vào lý tưởng của một người con Phật, một người Huynh trưởng thì khi đó anh chị em mới sẵn sàng nỗ lực trao dồi đạo tâm và cùng xiết chặt tình Lam, cùng hy sinh cho tổ chức theo khả năng tối đa của mình một cách rất ráo hơn.

GDPT Pháp Quang



Tâm Thư của Bác Gia Trưởng

Các con Gia đình Phật Tử Pháp Quang thương!

Mười năm thành lập GđPt Pháp Quang đã qua, sau đây bác có vài lời gởi đến các con, ôn lại mười năm qua của bác.

Các con thương! Thật nhanh, thời gian trôi qua, mười năm từ khi thành lập GđPt, bác còn ghi lại kỷ niệm trong tâm. Trong mùa Vu Lan 2534, được sự chứng minh của Sư Bà trụ trì chùa Bảo Quang và Thượng Tọa Chi Bộ Trưởng GHPGVNTN tại Đức quốc đã chấp thuận GđPt Pháp Quang ngày thành lập 25.08.90 với mục đích

đào tạo các thanh thiếu niên trở thành những Phật tử chân chánh để phụng sự dân tộc và đạo pháp.

Bác được Sư Bà ban cho chức Gia trưởng GDPT Pháp Quang, trợ duyên cho các con hơn 10 năm qua. Bước đầu tiên bác thật ngỡ ngàng với chức vụ này mà Sư giao cho. Nhưng may thay luôn luôn có Sư Bà và các Cô chùa Bảo Quang trợ duyên giáo hạnh cho bác cháu mình.

Từ năm 1995 đến 1996 bác rất lo âu vì các đoàn sinh đến tuổi thành niên, mỗi hoàn cảnh khác nhau: nào tìm việc làm ở nơi xa xôi, nào tạo sự nghiệp, sự sống cho gia đình.

GDPT Pháp Quang sẽ ra sao? Bác trầm nghĩ trong tâm tư, nếu đang lúc Phật tử Pháp Quang các con đang gặp khó khăn mà Bác xa lánh các con thì bác không đành từ bỏ chức vụ Gia Trưởng. Bác nghĩ không phải không có người Phật tử tài năng, đức hạnh tâm hướng về đạo Pháp mà thay thế bác, nhưng bác không nỡ ‘đem con bỏ chợ’ mà ra đi. Cho nên bác cố gắng theo chiều gió, thổi bên nào cứ theo chiều đó mà thổi cho đến ngày nay.

Các con thương, các con ở nhà có cha mẹ gia đình khuyên dạy, khi về chùa tu học, có Sư Bà, quý Sư Cô Giáo Hạnh bên cạnh, có bác, các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn. Bác nghĩ lại, bác có trách nhiệm với các Phụ huynh, với Sư Bà chùa Bảo Quang. Chắc chắn điều khuyết điểm phải có và do đó ‘con làm lỗi cha chịu đòn’ theo cách nói ngoài đời. Trách nhiệm của bác thật nặng nề, nếu bác ra đi chắc đâu có ai dám thay bác.

Bác còn nhớ trong buổi họp có sự chứng minh của Sư Bà, và nhấn nhủ dạy bảo: *Tre già măng mọc*. Nhìn lại từ năm 1990 đến 1995 trong lúc khó khăn, Sư Bà khuyên đừng nản chí và phải giữ gìn GDPT Pháp Quang. Nhưng bác đặt ví dụ: Tre già măng mọc, vì sự tách rời, vì hoàn cảnh lập gia đình làm ăn nơi xa xôi nên không có thời gian như lúc còn rảnh rang, lúc chưa bận rộn gia đình còn gần gũi dưới mái chùa. Mặc dù từ năm 1997 đến 2000 các cháu mầm non oanh vũ đã gia nhập vào GDPT nhiều như những mầm măng non mọc vậy.

Nhưng nếu quý Sư cô, quý bác phụ huynh không trợ duyên cho các con em mình chắc chắn các cháu rồi phải gặp khó khăn nữa.

Sau đây bác có ít lời xây dựng tương lai cho gia đình ta:

Chùa là nơi cho người con Phật tu học và hướng thiện để đem lại hạnh phúc và an vui cho mọi người. Các cháu các em là mầm mống xây dựng ngôi chùa chung của người Phật tử. Cho nên các con phải biết tôn trọng những lời giáo hạnh của Sư Bà, quý Sư Cô, và quý Bác. Ngoài ra các con phải biết gánh vác và chia sẻ những công việc nặng nhọc ở chùa. Các con phải biết tu và hành Phật Pháp từ lời nói đến việc làm của mình. Các con luôn luôn đoàn kết sinh hoạt học tập chung, đừng riêng lẻ cá nhân.

Bác chỉ có ít lời nhấn nhủ lần cuối. Bác thương các con và chúc các con tu học được viên thành, gia đình luôn được an lành, tu hành tinh tấn và thành công trên mọi mặt.

Bác Nhựt Đạo

